



ดอนขังใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเมื่อป่วรชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 3
วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2558



ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่จัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเรียนรวม 5
จัดโดย สำนักจัดการศึกษาและนวัตกรรมการสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาที่เอื้ออำนวยและมีการพัฒนาท้องถิ่น



พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณาจารย์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของคณาจารย์จากทุกคณะ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ อาคาร 986



การเปิดตัวผลิตภัณฑ์จากชมรมผู้พิการของวิทยาลัยการพิมพ์
ชมรมผลิตภัณฑ์จากชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ของงานบริการทางวิชาการ น.ส.ท.
ซึ่งร่วมประกวดวันที่ 21 มิถุนายน 2552

สาขารัฐวิสาหกิจของภาควิชา รัฐวิสาหกิจของภาควิชา
ของวิทยาลัยการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2552
ณ ชมรมผลิตภัณฑ์จากชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ซึ่งได้ตั้งสถาบันที่วันที่ 21 มิถุนายน 2552



ข้อคิด-ข้อฝาก จากอธิการบดี

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงข้อคิด - ข้อฝากเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนไว้ดังนี้

ประการที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรามีพันธกิจ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน สำหรับคนในวัยเรียนเราเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนให้ตรงกับสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของเขาซึ่งอยู่ในแผนผลิตบัณฑิต โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรการเรียนการสอนเข้ากับปัญหาของท้องถิ่น และร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ และการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักคิดที่สำคัญก็คือเป็นการขับเคลื่อนความเข้มแข็งชุมชนด้วยกลุ่มพลัง 3 กลุ่ม คือ



กลุ่มที่ 1 กลุ่มของนักศึกษาและคณาจารย์ กลุ่มที่ 2 กลุ่มขององค์กรท้องถิ่นและประชาชน และกลุ่มที่ 3 หน่วยงาน

ราชการที่องค์กรท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการใช้วิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักคิดคือเป็นวงกลม 3 วงกลม คือ 1) ใช้มหาวิทยาลัย 2) ใช้ชุมชน และ 3) ใช้การเมือง ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ

ประการที่ 2 ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชน นายก อบต. เจ้าหน้า ที่ สมาชิก อบต. เข้ามาร่วมเรียน เพื่อให้เกิดปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร โดยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ก อบต. รองนาย ก อบต. หรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น โดยหวังว่าบุคคลเหล่านี้จะนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในกระบวนการพัฒนางานของท้องถิ่นที่เขาเป็นสมาชิกหรือตำแหน่งในองค์กรนั้น

ประการที่ 3 กลุ่มคนที่อยู่ในภาคการผลิต มีแนวคิดที่จะใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน และกลุ่มออมทรัพย์อื่น ๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน และรวมกลุ่มกันเพื่อระดมเงินของท้องถิ่นหรือของชุมชนนั้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับชุมชนใช้ในการบำบัดทุกข์ หรือความเดือดร้อนและเป็นทุนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสวัสดิการของสมาชิก

ประการที่ 4 คือ ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นที่มีความรู้มาเป็นคลังสมองร่วมกันทำงานเพื่อชุมชนและท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นชมรมการส่งเสริมดนตรีไทยเมืองเพชร หรือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อทำงานเชิงสังคม

ประการที่ 5 คือ ส่งเสริมการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะตอบโจทย์ หาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาของชุมชนและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดปัญญา โดยมีความเชื่อว่าปัญหาก่อให้เกิดปัญญาและปัญญานำไปสู่การผ่อนคลายและการแก้ปัญหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



อ่านตอนยิ่งใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
<http://oem.pbru.ac.th/pr>
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม
ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
รศ.ยศ ชีระเดชพงษ์
อ.สาโรช เผือกบัวขาว
ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ



บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ
หัวหน้ากองบก. : นางอัญจิกา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คณะ/สำนัก/สถาบัน

การสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคคลที่เป็นคลังสมอง ร่วมกันศึกษาวิจัย สำรวจสภาพทางจิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของจังหวัดเพชรบุรี จำแนกตาม หมู่บ้านและอำเภอ รวมทั้งการศึกษาชาติพันธุ์ของบุคคลที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี

การขับเคลื่อนเป็นจุดที่สำคัญ โดยต้องกำหนดกลุ่ม เป้าหมายให้ชัดเจนก่อน ในขณะเดียวกันต้องปรับปรุง โครงสร้างยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน เด็ก ชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เด็กที่เรียนสาธิตสุขชุมชนและคหกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษากลับไปบ้านแล้วบันทึกไว้ว่าเขากินกันอย่างไร อาหารที่กินไปวันๆ สัปดาห์หนึ่งกินอะไรบ้าง ไปนั่งจดบันทึก ในหมู่บ้านกินอะไรมากกินอะไรน้อย แล้วเอาตรงนั้นมาตั้งวิเคราะห์ว่าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ จะรู้ว่าชาวบ้านรับสารอาหารอะไร แล้วนำไปศึกษาปรับปรุงต่อยอด

หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เด็กที่เรียนสาธิตสุขชุมชน ไปดูว่าการเจ็บป่วย ฝนแปรไปตามฤดูกาล ฝนแปรไปตามวัย สภาพแวดล้อม เจ็บป่วยอะไรกัน ต้องรักษา ต้องดูแลร่างกายอย่างไร ปลอดภัย หรือมีการดูแลรักษา หรือเฝ้าไข้ที่บ้าน แล้วมาตรงดูว่าจะเรียนสาธิตสุขชุมชน หรือ คหกรรมศาสตร์ จะเอาตรงนี้ไปทำงานที่ต้องร่วมมือกับ สาธิตสุขจังหวัด สาธิตสุขอำเภอ สาธิตสุขชุมชน อสม. ในขณะเดียวกัน อบต. มีหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพอนามัย ชัดชยะ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง สิ่งที่มีการเคลื่อนไหวสูง สัมพันธ์กับอุบัติเหตุสูง คนที่ทำงานในที่สูงกับในที่ราบ โอกาสทำงานในที่สูงเกิดอุบัติเหตุสูง ซึ่งเป็นหลักโดยทั่วไป ในขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นและนำไปสู่เรื่องของการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลที่จะมาร่วมเป็นกรรมการประจำคณะ ที่ปรึกษา โปรแกรมวิชา หรือกรรมการในสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืม คือ องค์การศาสนา

ข้อฝากประการสุดท้าย ผมได้พบกับนักศึกษา

จึงขอฝากเรื่องถึงคณาจารย์ ดังนี้

1) **การสอนในเวลากิจกรรมนักศึกษา** ต้องขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนช่วยงดเว้นการสอนในบ่ายวันพุธ ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษา

2) **การรวมห้อง** โดยการเอาตารางสอนที่จัดแยกตามเวลามารวมห้องกัน เพื่อลดภาระของอาจารย์ ทำให้เด็กมันเรียนกันไม่ได้ เช่น เด็กต่างปี ต่างวัย มาเรียนรวมกัน

3) **เรื่องของการดูแล** ให้มองลูกศิษย์เหมือนลูกเหมือนหลาน ถ้าอะไรทำไม่ถูกไม่ควร ก็ควรวักกล่าวตักเตือนแนะนำ อย่าปล่อยให้ปล่อยเลย เช่น การแต่งกาย การมาเรียน เป้าหมายคือต้องการให้เด็กมีวินัยในการตรงต่อเวลา การขยันอดทน การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ เพราะมีความเชื่อว่าการขยันอดทนเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ ความมีวินัยในการตรงต่อเวลามันเป็นทุกเรื่องของวินัยพื้นฐานเบื้องต้นของวินัยตรงอื่น

4) **การสังเกต** คือ เกรดค้างอยู่มาก เกรดหลายวิชา บางคนเรียนตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 3 เกรดยังไม่ออก เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามคะแนน ดูเกรด ขอความร่วมมือในเรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษา

และท่านอธิการบดีได้สรุปว่า การได้ปริญญาเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่สำคัญกว่าปริญญาคือ **ปัญญา และการรู้จักคุณค่าของความดี ความงาม** อะไรผิดอะไรควร รู้จักอยู่ รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จักวางตัว.

สำนักวิทยฯ เชิญชมนิทรรศการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชม นิทรรศการด้านการออกแบบสิ่งปลูกสร้างอาคารด้วยวัสดุทางเลือก ศูนย์นิทรรศการสร้างสรรค์การออกแบบ TCDC และพบกับ หนังสือด้านการออกแบบที่หลากหลาย พร้อมกับติดต่อขอรับ บัตรเข้าชมนิทรรศการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ซอยปิ้งคอมเพล็กซ์ 662 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ หรือติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ



กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูทักท้วงต่อครูอาจารย์ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์

ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูภาคปกติในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีซ้อมไหว้ครูและพิธีไหว้ครูตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ทุน ๑ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นร้อยบาทถ้วน) นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีความประพฤติดี
4. มีผลการเรียนดี

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ณ กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในวันอังคารที่ 14

กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2552

1. กำหนดการผู้กู้ยืมเงินเก่า-รายใหม่ (นักศึกษาใหม่) และผู้กู้ยืมใหม่ (ชั้นปีที่ 2 - 5)

1. ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. รายงานตัวและประชุมชี้แจง ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. นักศึกษาที่มีเลขที่บัญชีธนาคารแล้ว ให้เริ่มจัดทำสัญญากู้ยืมเงินทางอินเทอร์เน็ต (ระบบ e-Studentloan) แล้ว Print สัญญาออกจากระบบ 2 ฉบับ จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการทำสัญญากู้ยืมเงินและให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินให้เรียบร้อย (วิธีการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินให้ศึกษาจากเว็บไซต์ <http://dsd.pbru.ac.th/pbrulloan>) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2552

3. ส่งสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบการทำสัญญากู้ยืมเงิน และมหาวิทยาลัยเปิดให้ผู้กู้ยืมเงินนำผู้ค้ำประกันมาลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน ต่อหน้าผู้ปฏิบัติงานที่หน่วยทุนการศึกษา ในระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2552

4. ติดต่อขอลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงินค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1/2552 ที่หน่วยทุนการศึกษา วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2552

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในการขอลงลายมือชื่อยืนยันฯ คือ ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 1 ฉบับ

2. นักศึกษาที่ยังไม่ได้แก้ไขรหัสนักศึกษาให้

ถูกต้องทางอินเทอร์เน็ต (ระบบ e-Studentloan) ให้รีบดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่อยู่ในลำดับต่อไปมาแทน

3. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามกำหนดการนี้ อาจหมดสิทธิ์การกู้ยืมเงิน กยศ. ต้องชำระค่าเล่าเรียนเองตลอดปี การศึกษา 2552

ประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าทุกต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา แจงว่า หน่วยทุนการ
ศึกษา(กยศ.) ได้จัดประชุม
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) รายใหม่และ
รายเก่าทุกต่อเนื่องชั้นปีที่ 1 เมื่อ



วันที่ 10 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

ซึ่งมีนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน 608 ราย ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการชี้แจงในเรื่องของการทำสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 แนวทางการปฏิบัติตนในการเป็น
นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

รายงานผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 (ระดับอุดมศึกษา) : ทีมลูกตาลเมืองเพชร

ผศ.วันชัย ชันประสิทธิ์ และ อ.สรารุณี เชาวสุก อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยสมาชิกทีมประกอบด้วย นายธนกร
บุญบัวหลวง นายสมควร เขียวมา และนายประทีป ปันดดาสิริสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ในนามทีมลูกตาลเมืองเพชร เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 (ระดับ
อุดมศึกษา) ณ MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา (รอบ 32 ทีม)

ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมลูกตาลเมืองเพชรไม่สามารถ
ผ่านเข้ารอบ 16 ทีม ส่งผลให้ไม่มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์
ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2552 เหมือนดังปีที่ผ่านมา
ที่จะมีขึ้นในงาน “ถนนเทคโนโลยี 2552” ณ อิมแพ็ค อารีน่า
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2552 แต่ทั้งนี้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมแข่งขัน ใน
รายการนี้เป็นอย่างมาก และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ และหวังว่าในปีหน้าจะได้รับการสนับสนุนแจกเช่นนี้อีก สำหรับการแข่งขันในรายการนี้ทีมจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับรางวัลชนะเลิศ.



ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กำหนดจัดการประชุมครั้งที่ 5/2552 ได้เรียนเชิญนายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายสุรินทร์ ธีรจามรนนท์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดหนังสือ 50 ปี ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2501-2551) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารวิทยากริมย์



ข่าวจากสาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พวงเพ็ญ สว่างใจ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

ปีการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสาขาวิชาใหม่ คือ สาขาวิชาภาษาจีน โดยมอบหมายให้ ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช เป็นผู้ดูแลและใช้ที่ทำงานที่สำนักงานสาขาวิชาภาษาไทย ท่านที่จะติดต่อกับสาขาวิชาภาษาจีนเชิญที่ห้องภาษาไทย

วันที่ 22, 25, 28 พฤษภาคม และ 1, 15 มิถุนายน 2552 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยประกอบด้วย ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช อาจารย์พัชรินทร์ แจ่มจำรูญ อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม อาจารย์ศิวาพร พิรอด และอาจารย์ปรัชญา ปานเกตุ ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษานอกกระบวนและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้วิชาภาษาไทยแก่ครู กศน. อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2552 อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกว. เป็นวิทยากรในการอบรมยุววิจัยท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ การเตรียมตัวลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ณ



หอประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

วันที่ 9 มิถุนายน 2552 อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม เข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "กำเนิดใหม่ของหนังสือเก่า" จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ณ ห้องประชุมใหญ่ของศูนย์ การเสวนามีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าของหนังสือเก่า การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหนังสือเก่า และการใช้เทคโนโลยีไอทีในการนำเสนอข้อมูลหนังสือเก่า ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ที่อนุเคราะห์ให้ร่วมเดินทางไปเข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้

วันที่ 10 มิถุนายน 2552 อาจารย์พัชรินทร์ แจ่มจำรูญ ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษานอกกระบวน และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนของศูนย์ในโครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย ณ โรงแรมเทอร์เชอร์รี่ จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญนักศึกษาชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 2 - 5 ภาคปกติ รวมโหวต **ครุติ ... ในดวงใจ**

ขอรับเอกสารได้ที่ องค์การนักศึกษาภาคปกติ (หมดเขตวันที่ 20 มิถุนายน 2552)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การนักศึกษา โทร. 032-493278, 032-493300-7 ต่อ 1324

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมปฏิบัติการ

ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจัน คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียน การสอนให้กับคณาจารย์คณะมนุษย- ศาสตร์ฯ โดยเชิญท่านอธิการบดีมหา-



วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบาย การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน



คณะครุศาสตร์จัดการประชุมคณาจารย์ ลูกจ้าง และพนักงาน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์(ห้อง 926) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ และการสร้างความ เข้าใจในการดำเนินงานที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพของ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยมี ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.สุมาลี

พงษ์ติยะไพบุลย์ และอาจารย์จรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์ ลูกจ้างและพนักงาน เข้าประชุม ในครั้งนี้ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและ บรรยายพิเศษ พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อคิดและแนวทางในการทำงาน ทางคณะครุศาสตร์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อบรมหลักสูตรการบริหาร หน่วยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2552 นายฤทธิ ทิมรอด และ นางสาวอรุณ แสงหอม บุคลากรศูนย์ บมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม การอบรมหลักสูตรการบริหารหน่วยบมเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบมเพาะ ธุรกิจ ตามโครงสร้าง Incubation Strategic Management เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนวัตกรรม งานวิจัย การจัดการสิทธิประโยชน์และการบริหารทรัพย์สิน ทางปัญญา ตลอดจนการสร้างวงจรรายได้กลับสู่สถาบัน อุดมศึกษาและประเทศในระยะยาว



สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



สถาบันวิจัยฯจัดวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน



ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจงว่า ตามที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีภารกิจสำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย การดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาให้สถาบันวิจัยฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการเป็นคลังปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยฯ มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง สถาบันวิจัยฯ จึงได้จัดการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ขึ้น โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อธิการบดี **ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม** มาเป็นประธานพร้อมด้วยรองอธิการบดี **ผศ.ดร.กาญจนา บุญสูง** ในการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญจากทุก

ภาคส่วน ครอบคลุมงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยประกอบด้วย ศ.ดร.เจสสิยา บุรีภักดิ์, ดร.โหมยง โต๊ะทอง, ผศ.ทวีพร เนียมม้าย, ผศ.มหนู อุดมเวช, อาจารย์ยุทธิ เย็นเปรม, คุณเนตรดาว ยิงอุบล, อาจารย์นพพล ลำเนาเงิน, คุณพิชาญมณู ศนิปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริการวิชาการประกอบด้วย คุณบุญชู เนาวรัตน์, คุณสุชาติ นกออน, คุณบำรุง ม่วงไหมทอง, คุณธนภุต หลีสวรรณ, คุณมาลี นวรัตน์, อาจารย์วิมลลา พงศาธร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย อาจารย์บุญมี พิบูลสมบัติ, อาจารย์สันฐาน ธิรมนัส, รศ.สุนันท์ นิลพงษ์, ผศ.บุญมา แจงฉายา, ผศ.ทิพยา พิริยะนนท์, คุณสมบัติ พูลเกิด, คุณธานีรินทร์ ชื่นใจ, คุณทวีโรจน์ กล้ากล่อมจิตต์, คุณบัญญัติ โมพี รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 30 คน โดยมีคณะผู้บริหารของสถาบัน



วิจัยฯ เป็นผู้ดำเนินการวิพากษ์ตามกลุ่มงาน ประกอบด้วย ผศ.สุวิทย์ เปี้ยผอง, ผศ.พรรณี คอนจจอหอ, และ ผศ.อรอนงค์ ศรีพาทกุล

ผลจากการวิพากษ์ ทางสถาบันวิจัยฯ จะนำไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยฯ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัย และเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แจ้งเรื่อง ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเข้ารับการฝึกอบรมแก่
คณาจารย์และผู้สนใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ให้สัมฤทธิ์ผล” ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 ณ
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์(EN 6) มหาวิทยาลัยอุบล
ราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดีขึ้นและประสบความสำเร็จ
ในการขอทุนวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยให้
มากยิ่งขึ้น สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยสนับสนุนงาน
วิจัยและบริการ โทร. 045-353319 โทรสาร. 045-353333

2. ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปี
2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทที่ 1 ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของ
นักวิจัย

1.1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ
อาจารย์ รุ่นใหม่ (สกว. ร่วมกับ สกอ.)

1.2 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

1.3 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

1.4 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการ
พัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

1.5 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (สกว. ร่วมกับ
สกอ.)

ประเภทที่ 2 ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์

2.1 ชุดโครงการสมุนไพรรักษาโรคและสารเสริม
สุขภาพ

2.2 ชุดโครงการการพัฒนาเกษตรยั่งยืน

2.3 ชุดโครงการการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

2.4 ชุดโครงการการผลิตสัตว์บกเศรษฐกิจ

2.5 ชุดโครงการชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิดและเวช

ศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม

2.6 ชุดโครงการนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

2.7 ชุดโครงการการผลิต การเก็บรักษาหลังการ
เก็บเกี่ยว และการแปรรูปอาหารเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศ และเพื่อเป็นสินค้าส่งออกมูลค่าสูง สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย โทร. 0-2278-8251-60

3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย
สำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหัศจรรย์ สกว. สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครทุนสกว. - สมาคม
ผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ ปี 2552 นั้นเป็นการ
สนับสนุนทุนวิจัยใน สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับ เน้นด้านโลหะการ การออกแบบ การจัดการ
อุตสาหกรรมและการตลาด ฯลฯ รายละเอียดและเงื่อนไข
โดยสังเขปดังนี้

1. จำนวน 10 ทุน

2. ลักษณะโจทย์วิจัยกำหนดกำหนดโดยที่ประชุมคณะ
กรรมการสมาคมฯ ใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ รายละเอียด
www.trfmag.org

3. ผู้เสนอโครงการต้องเป็นอาจารย์และนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท

4. การทำโครงการหรือวิจัยต้องมีส่วนทำที่สถาน
ประกอบการ เพื่อบุคลากรอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการ
วิจัย หรือบุคลากรของอุตสาหกรรมที่เป็นนักศึกษาบัณฑิต
ศึกษาเป็นผู้ทำวิจัยเอง

5. ระยะเวลาการสนับสนุนไม่เกิน 18 เดือน ภายใน
วงเงิน 400,000 บาท

6. การดำเนินการ

6.1 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการรับทุน
ภายใน 15 กรกฎาคม 2552

6.2 ประกาศผลผู้ได้รับทุน 10 กันยายน 2552

6.3 ทำสัญญาโครงการ 1 ตุลาคม 2552

ติดต่อสอบถาม โทร. 086-448-4026-7, 086-777-
1895,086-441-7063,0-2739-2387,0-2326-4423-4 และ 0-
2739-2418-9 ต่อ 152และ 167 โทรสาร. 0-2326-4423-4

วิศวกรรมซอฟต์แวร์จัดโครงการ “ค่ายคอมพิวเตอร์”



สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการ“ค่ายคอมพิวเตอร์” ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2552 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่องานสารสนเทศ เป็นการฝึกประสบการณ์ในการปรับตัวและร่วมงานกับผู้อื่น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปฏิบัติจริง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ“ค่ายคอมพิวเตอร์” สมัครด้วยตนเองที่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อาคาร 16 (อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 4) ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2552

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ทำกิจกรรมนอกสถานที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา เวลา 07.30 น. สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ สุขุม หลานไทย รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์สนับสนุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ผู้ควบคุม จำนวน 10 คน นำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปทำ



กิจกรรมนอกสถานศึกษา จำนวน 2 โครงการ มี นักศึกษาจำนวน 120 คน ได้แก่ **โครงการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ** ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 แก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ**โครงการนำนักศึกษาเข้าวัดพัฒนาชุมชน** ณ วัดแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.30 น.

การทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทางคณะขอขอบพระคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เชิญฟังการบรรยายการสร้างเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.) ขอเชิญคุณอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรม การดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ในหัวข้อ **สร้างสุขภาพด้วย 6 อ.** เวลา 08.00-12.00 น. และเสวนาด้านสุขภาพ ในหัวข้อ **6 อ. สู่แนวปฏิบัติ** เวลา 13.00-16.00 น. ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 2 ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ คุณนิภา ไพโรจน์จิรกาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1204 ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552

สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรม Audit By Computer

เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดการ จัดการอบรม การตรวจสอบบัญชี



ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมตรวจสอบสำเร็จรูป ACL: Audit Command Language ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จำนวน 70 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศ วิธีและเทคนิคการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ ตรวจสอบบัญชีต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและ ผู้ สอนบัญชีรับอนุญาต อาจารย์เกิ้ลดินที สลิกกาญจน์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กทม. ซึ่งมีอาจารย์จันทรา ธนพิเยร อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี กล่าวรายงานการจัดการอบรม ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณธ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพร้อมให้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

อบรมบัญชี

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือและการรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (สามารถเก็บชั่วโมงทางบัญชีได้) วิทยากรโดย อ.กฤษกมล พุทธิษฐา ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องมรกต อาคารเพชรน้ำหนึ่ง ค่าลงทะเบียน 500 บาท (รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน) ติดต่อสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชุติมา โทร.032-493-269 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก <http://mit.pbru.ac.th/>

คุณพร้อมหรือยัง กับการรับมือวิกฤติเศรษฐกิจในปีนี้

AIS SMART SMEs ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมลงทะเบียนในตลาด ชื่อ ขายแลกเปลี่ยน ให้ รับ ระหว่าง SMEs ในรูป SMEs Free Market และชุมนุมธุรกิจเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นอกจากนี้ยังมี Business Clinic ห้องปรึกษาปัญหาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในงานไทยช่วยไทย 2009 AIS SMEs Forum หนูนธุรกิจไทย สู้ภัยวิกฤติโลก วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงทะเบียนล่วงหน้า โทร. 089-895-3302-4

ผู้สนใจที่ต้องการแบบฟอร์ม “การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย” สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมคำอธิบายวิธีการบันทึกบัญชีโดยละเอียดได้ที่บทความเรื่อง “จดแล้วรวย” ทาง <http://mit.pbru.ac.th/>